

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด

ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒

มิติที่ ๓ ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

ประเด็นหลัก/เกณฑ์ประเมิน	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง
<p>ระดับที่ ๑. มีการสร้างระบบที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ เช่น การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้รับบริการทางแบบสอบถามหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับภารกิจ หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน</p>	<p>- วิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มการจัดทำสารสนเทศชุมชนด้วยเทคโนโลยีจากกรณีศึกษาติดตามในปี ๒๕๖๑</p>	<p>-คณะทำงานฯ ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนและผู้รับบริการ ตลอดจนการติดตามนิเทศงานในพื้นที่ พบว่ามีปัญหาความต้องการ ดังนี้</p> <p>๑ ด้านการจัดเก็บข้อมูล</p> <p>๑) ควรปรับตัวชี้วัดให้สั้นกะทัดรัดตรงประเด็น คำถามให้ง่ายสั้นๆ</p> <p>๒) เว้นระยะเวลาในการจัดเก็บเป็น ๒ ปี/ครั้ง ข้อที่ไม่จำเป็นตัดออก</p> <p>๓) เพิ่มค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครจัดเก็บ/บันทึกข้อมูล</p> <p>๔) บูรณาการการใช้ข้อมูลทุกภาคส่วน</p> <p>๕) ส่งเสริมให้มีการใช้ข้อมูลมากขึ้น</p> <p>๖) นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดเก็บ เช่น การกรอกข้อมูลโดย Application ผ่านทาง online</p>	<p>- แบบสรุปผลการดำเนินงาน</p>
<p>ระดับที่ ๒. ตามคะแนนระดับที่ ๑ และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงาน</p>	<p>- บริหารจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดน่าน</p>	<p>มีข้อมูล จปฐ.จำนวน ๑๒๑,๑๕๐ คริวเรือน ใช้อาสาสมัครจัดเก็บจำนวน ๔๒๑ คน</p>	<p>แบบสรุปผลการดำเนินงาน</p>
<p>ระดับที่ ๓. ตามคะแนนระดับที่ ๒ และนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานมาวางแผนการปฏิบัติราชการและจัดการทำโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน</p>	<p>- บูรณาการชี้เป้าลดความเหลื่อมล้ำด้วยเทคโนโลยี ผลผลิต จังหวัดตากเกณฑ์ จปฐ. ข้อรายได้สูงสุด ๑๐ จังหวัด</p>	<p>-บูรณาการชี้เป้าลดความเหลื่อมล้ำด้วยเทคโนโลยีในจังหวัดที่มีรายได้ตกเกณฑ์ จปฐ. ๑๐ จังหวัดแรก มีประชาชน ผู้นำ เข้าร่วม ดังนี้</p> <p>๑) นครศรีธรรมราช จำนวน ๑๖๖ คน</p> <p>๒) อ่างทอง จำนวน ๑๑๒ คน</p> <p>๓) อุทัยธานี จำนวน ๑๒๘ คน</p>	<p>- แบบสรุปผลการดำเนินงาน</p>

		๔) ตาก จำนวน ๓๐๐ คน ๕) ปัตตานี จำนวน ๘๐๕ คน ๖) แม่ฮ่องสอน จำนวน ๘๒ คน ๗) สุโขทัย จำนวน ๑,๑๐๓ คน ๘) ชัยนาท จำนวน ๑๐๐ คน ๙) พิษณุโลก จำนวน ๑๖๐ คน ๑๐) น่าน จำนวน ๑๕ คน	
ระดับที่ ๔. ตามคะแนนระดับที่ ๓ และมีโครงการ/กิจกรรมที่เกิดจากการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ อย่างน้อย ๒ โครงการ/กิจกรรม	- สนับสนุนการทำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยโปรแกรม CIA (Community Development Radar Analysis) ดำเนินการตามแนวคิดประชารัฐระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล ผลผลิต ๗๖ ตำบล และ ๗๖ หมู่บ้าน	-การพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศครบ ๗๖ จังหวัด	-เอกสารประกอบการประเมินหมู่บ้านสารสนเทศฯ
ระดับที่ ๕. ตามคะแนนระดับที่ ๔ และมีโครงการ/กิจกรรมที่เกิดจากการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ อย่างน้อย ๓ โครงการ/กิจกรรม	๑. ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๖๒ ๒. บูรณาการชี้เป้าลดความเหลื่อมล้ำด้วยเทคโนโลยี ๒. การบริหารจัดการเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ในจังหวัดน่าน ๓. การจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ๔. ตำบล/หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ ปี ๒๕๖๒ สรุปผลเสนอผู้บริหาร		-สรุปผลการดำเนินงาน -แบบประเมินโครงการ